



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักบริหาร ส่วนบัญชี โทร. ๓๗๐๑

ที่ กพก ๐๑๐๐ /ว. ๑๗๔๖

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed

เรียน ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาค/หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด ทุกท่าน

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีนโยบายในการกระจายอำนาจการบริหารงาน ซึ่งรวมทั้งการจัดทำบัญชีเพื่อให้สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค และสำนักงานสาขาจังหวัดไปดำเนินการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงได้จัดทำ

๑. วัสดุการสอนวิธีการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Winspeed ซึ่งได้ทำการบันทึกลงแผ่นดีวีดี จำนวน ๑ แผ่น และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๒. คู่มือการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Winspeed โดยให้ดาวน์โหลดได้ที่ Website ของ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ดังนั้น จึงขอให้สำนักกิจการสาขาภูมิภาค และสำนักงานสาขาจังหวัด ดำเนินการจัดทำบัญชีของ สำนักงานให้เป็นไปตามวิดีโอและคู่มือข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาเป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่คุณพริดา ประสพเหมาะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๕๘-๐๓๔๒ ต่อ ๘๓๐๒ มือถือ ๐๘๒-๗๙๐-๓๓๖๘

การจัดทำข้อมูลทางบัญชี ให้ดำเนินการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ส่วนการจัดส่งเอกสารรายงานทางบัญชี ให้จัดส่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ เอกสารเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ของเดือนให้ส่งภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน และรอบที่ ๒ เอกสารเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ ของเดือนให้ส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

เนื่องด้วย สำนักงานกองทุนฯ ต้องส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือนเพื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทำการรวบรวมรายงานทางการเงินส่งให้รัฐบาลภายในวันที่ ๒ ของทุกเดือน ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกบัญชีกับเอกสารทางบัญชีมีความถูกต้องและจัดส่งรายงานได้ทันตามกำหนด จึงขอให้สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด

๑. ทำการสแกนหรือถ่ายภาพเอกสารเบิกจ่ายทางบัญชีส่งส่วนบัญชีและการเงินเป็นประจำทุกวัน กรณีที่วันใดไม่มีการรับ/การเบิกจ่ายในวันนั้นให้แจ้งทางจดหมายอีเมลว่าวันนั้นไม่มีการรับ/การเบิกจ่าย

๒. ทำการสแกนหรือถ่ายภาพรายการเคลื่อนไหวทางการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และ สเตทเม้นท์ของบัญชีกระแสรายวัน ทั้งธนาคารกรุงไทย และ ธกส. ทุกบัญชี ส่งส่วนบัญชีและการเงินเป็นประจำทุกวัน
๓. เอกสารที่สแกนให้ส่งมาที่ Google Drive ใน Folder ของแต่ละสาขา ซึ่งสำนักงานใหญ่จะกำหนดและส่ง Link เพื่อใช้เข้า Folder ดังกล่าว ให้สาขาทางอีเมลล์ของสาขาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ



(นายวัชรพันธุ์ จันทรชจร)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร